
sþ. 90. Fyrirspurn [82. mál]
til iðnaðarráðherra um viðgerðir fiskiskipa.

Frá Pétri Péturssyni.

1. Hve miklum fjárhæðum var varið árið 1975 til viðhalds, viðgerða og breyt-
inga erlendis á;
a. íslenskum fiskiskipum,
b. Íslenskum farskipum,
c. íslenskum varðskipum?

2. Hvaða aðgerðir telur ráðherra nauðsynlegar til að flytja þennan iðnað inn
Í landið?


